



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๘๑๐๓

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๔๔๑๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๓๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง ประเภทรายได้ค่าธรรมเนียมหรือเงินนอกงบประมาณอื่นที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของสำนักงานสอบสวนและนิติการ (สน.สก.) สำนักบริหารการทะเบียน (สน.บ.ท.) และสำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.ม.น.) เพื่อให้การจัดทำแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ที่มีแถบรหัส Barcode และรหัส QR Code สำหรับผู้ชำระเงินใช้ในการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet Banking และ Mobile Banking เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มีรายงานการจัดเก็บข้อมูล และสถิติของการรับเงินค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมการปกครองได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ จำนวน ๒,๐๕๓ ราย และอนุมัติสิทธิการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ในระบบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า และการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ เริ่มปฏิบัติงานในระบบ และออกใบเสร็จรับเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินนอกงบประมาณตามประเภทที่กำหนดผ่านระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบตามนัยหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบ (User) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (User) และส่งให้กองคลังดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติสิทธิการใช้งานในระบบให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลาณุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙ มท. ๕๐๗๔๙